



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

แม่สอดเข้มยกระดับล็อกดาว

เทศกาลจับมือ! คกก.โรคติดต่อจังหวัดตาก
ออกซ์ฟอร์ดศึกษา ส่งยกระดับควบคุมพื้นที่ชุมชนใน
ให้ไทย-ผลึกวัคซีน อ.แม่สอด หลังพบผู้ติดเชื้อใน
พื้นที่ 5 คน งดประกอบศาสนกิจ
ทั้งมัสยิดและวัด ★ มีต่อหน้า 5



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 5)

แม่สอดเข้ม ☆ ต่อจากหน้า 1

ในพื้นที่ใกล้เสียง จดเรียน 7 วัน โรงเรียน 5 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง ให้สอนแบบออนไลน์แทน พร้อมปิดผับ บาร์ คาราโอเกะในพื้นที่ ปิดด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 เพื่อจัดระเบียบใหม่ ขณะเดียวกันมีข่าวดี! ม.ออกซ์ฟอร์ดลงนามใช้ไทยเป็นฐานผลิตวัคซีนโควิด-19 และได้สิทธิจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ให้ ปท. ในอาเซียน ทำให้ไทยได้รับวัคซีนลำดับต้นๆของโลก ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกคิดเชื่อแล้วแตะ 40 ล้านคน

ความคืบหน้ากรณี อ.แม่สอด จ.ตาก พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 5 คนรวด เป็นชาวเมียนมาจากครอบครัวเดียวกัน พนักงานในชุมชนมะต๊ะซ๊ะ ที่มีมุสลิมอยู่หนาแน่น และชุมชนดงทอง จนทางจังหวัดสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ไปแล้วนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ต.ค. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 5 รายนั้น เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ กำหนดผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง 55 ราย ผลการตรวจเชื้อเป็นลบทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะสอบสวนโรคเพิ่มเติม ควบคู่กับการตรวจเชิงรุกในชุมชนเกี่ยวข้อง สำหรับมาตรการหลังพบผู้ติดเชื้อทั้ง 5 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากมีมติ

ยกระดับควบคุมพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ไข่แดง มีการดูแลสุขภาพผู้มีชุมชนย่อยของชุมชนวัดหลวงคือชุมชนมะต๊ะซ๊ะที่มีผู้อยู่มุสลิมอยู่หนาแน่น และชุมชนดงทองมีการล็อกดาวน์และลงไปคัดกรองการเข้าออกยกระดับการควบคุมการเข้าออกให้มีการเคลื่อนที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีมติที่จะงดเว้นการประกอบศาสนกิจทั้งสัปดาห์และวัดในพื้นที่ใกล้เสียงและโรงเรียนจำนวน 5 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กแห่งที่จะต้องงดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ โดยเริ่มในวันจันทร์ที่ 19 ต.ค.นี้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สถานบริการขอความร่วมมืองดเป็นเวลา 7 วัน ส่วนห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อยกระดับเข้มขึ้นแต่ไม่ปิดสำหรับทุกอำเภอที่มีรอยต่อกับอำเภอแม่สอด จะมีการตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 โดยสมมติกำลังทหาร ตำรวจ ปกครองและสาธารณสุข ในการคัดกรองเข้าออกของบุคคล ซึ่งจะดำเนินการได้ในวันนี้ นอกจากนี้ยังจะมีการปิดด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด และช่องทางทำข้าม ช่องทางธรรมชาติทั้งหมด 33 แห่ง งดการขนส่งสินค้าตลอดแนวชายแดน เพื่อจัดระเบียบระบบใหม่ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังมีข่าวการปิดด่านทำให้มีรถบรรทุกกว่า 100 คัน รอคิวทำพิธีศุลกากรเพื่อข้ามไปส่งสินค้ายังฝั่งเมียนมา รวมทั้งรถเมียนมา

มารับสินค้าที่จะขนถ่ายจำนวนมากเช่นกัน

สำหรับคำสั่งของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปิดสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.2563 เป็นต้นไป รายละเอียดสถานที่มีดังนี้ 1.ห้ามเข้าออกย่านมะต๊ะซ๊ะ ดงทอง วัดหลวง (lock down) 2.ให้งดปฏิบัติศาสนกิจและศาสนาพิธีทุกศาสนา 3.งดใช้สถานศึกษาอาคารเป็นเวลา 7 วัน ดังนี้ 3.1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม 3.2. โรงเรียนราษฎร์วิทยา 3.3. โรงเรียนอิสลาม 3.4. โรงเรียนอนุบาลกาญจนา 3.5. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 3.6. ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่สอด 3.7. ศูนย์จริยธรรมมีสปีดอินเตอร์ 3.8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิสลาม 4.ห้ามกินอาหารที่ร้าน ให้ซื้อกลับไปกิน 5.ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ให้ดำเนินการจัดโซนวัดอุณหภูมิทุกครั้ง 6.ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 7.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หากฝ่าฝืนค่าสัมมิโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ดี ช่วงข้ามคืนวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดเข้มเฝ้าระวังป้องกันในจุดต่อแหลมริมแม่น้ำเมย พบรอยเท้าคนจำนวนมากเดินขึ้นริมตลิ่งแม่น้ำเมย และพบรอยล้อลากกับพื้นดินที่เป็นพื้นทราย คาดว่าเป็นล้อของกระเป่าเดินทางหลายร้อยมุ่งหน้าจากแนวชายแดนตรงเข้าไปในป่ารกทึบ ในเขตตำบลแม่ปะ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 5)

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จึงรีบแกะรอยติดตามไปจนพบกับกลุ่มคนแอบซุกซ่อนตัวอยู่ในป่ารกทึบ จากการตรวจสอบพบเป็นหญิง 11 คน และชาย 1 คน รวม 12 คน เป็นคนไทยทั้งหมด มาพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ จากการสอบสวนเบื้องต้นคนไทยทั้งหมดให้การว่าได้เข้าไปทำงานในเขตจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา แต่ไม่ยอมบอกว่าจะทำงานชนิดใดและกลัวสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเมียนมาที่กำลังระบาดจึงว่าจ้างเรือหางยาวในฝั่งเมียนมานั่งโดยสารลักลอบข้ามแนวชายแดนเพื่อหวังจะเข้าไปในตัวอำเภอแม่สอดแต่มาถูกจับกุมเสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวทั้งหมดตรวจหาเชื้อโควิด-19 และดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

ต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยหลังเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาตรวจราชการที่อำเภอแม่สอด โดยเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งที่บริเวณด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ศูนย์ local Quarantine และโรงพยาบาลแม่สอดว่าประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยของไทยสูงมาก การคัดกรองของหน่วยงานแม่สอดหากไม่ใช้คนลักลอบเข้ามาเมืองแล้ว โควิด-19 จะไม่มีทางจะหลุดรอดไปได้เราจะตรวจเจอหมด เพราะระบบเราดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะเราส่งรถตรวจชีวโมเลกุลพระราชทาน มาสนับสนุนความแม่นยำในการตรวจคัดกรอง ซึ่งการคิดเชื่อมจากการลักลอบเข้าเมือง ส่วนทั้ง 5 รายที่ตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ทางกรมแพทย์มีรายงานเลยว่าโอกาสแพร่เชื้อยากอย่าไปตื่นตระหนกจนเกินเหตุ เราเอาอยู่ ไม่ต้องกังวล

วันเดียวกัน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.สาธารณสุข ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) การผลิตและจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยวัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ซึ่งการผลิตวัคซีนนั้นมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าอย่างมากและเริ่มทดลองกับมนุษย์แล้ว

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่าความร่วมมือนี้จะใช้โรงงานของบริษัท สยามไอโอไอเอชเอ็นซี จำกัด เป็นแหล่งผลิตวัคซีน โดยได้รับความร่วมมือประสานงานของเอสซีจี ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมงานด้านวิจัยและพัฒนาวัคซีนร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดมายาวนานและในหนังสือแสดงเจตจำนงดังกล่าว มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

ยังให้สิทธิประเทศไทยในการจัดจำหน่ายวัคซีนให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านสาธารณสุข มีความสามารถที่จะใช้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งมีความสำคัญต่อประชากรโลก และจะทำให้คนไทยได้รับวัคซีนเป็นประเทศแรกของโลก นอกจากนี้ยังจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย แสดงถึงความศรัทธาไปอีกขั้นในการจัดหาวัคซีนมาใช้ในประเทศ ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

“นอกจากนี้ รัฐบาลได้เตรียมจัดหาวัคซีนหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการเองส่งหน้าจากต่างประเทศ และสนับสนุนการผลิตวัคซีนภายในประเทศเพื่อให้ได้วัคซีนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ” น.ส.ไตรศุลีกล่าว และการเตรียมความพร้อมเรื่องสาธารณสุขและการรับมือกับโควิด-19 รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณ ซึ่งนอกจากการจัดสรรงบประมาณ 1 ล้านล้านบาท ที่มีการจัดสรรไว้ให้ใช้ด้านสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาวัคซีนวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ยังมีการจัดสรรงบกลางฯ ในปี 2564 อีกประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

แม่สอดเข้ม ☆ ต่อจากหน้า 5

สำหรับภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงาน ณ วันที่ 18 ต.ค. ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ 7 คน รวมผู้ป่วยสะสม 8,686 คน หายป่วยแล้ว 8,481 คน เสียชีวิตคงที่ 59 คน สำหรับผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด และเข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ/รพ.ใน กทม.สมุทรปราการ และตาก ได้แก่ ชาวต่างชาติเดินทางมาจากเบลเยียม 1 คน คนไทย 2 คน จากสวีเดนและสหราชอาณาจักร ชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในไทย (จ.ตาก) 3 คน และเป็นชาวเมียนมาเดินทางมาไทยและเดินทางกลับประเทศไปแล้ว 1 คน

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในต่างแดน ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 40 ล้านคน เสียชีวิตรวม 1.12 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 53,403 คน ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 8.39 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 225,000 คน ตามด้วยอินเดีย พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 62,092 คน ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 7.5 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 114,000 คน และบราซิล พบติดเชื้อรายใหม่ 22,792 คน ติดเชื้อรวมขยับเป็น 5.23 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 154,000 คน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 8

KICK OFF ธรรมเนียมสุขภาพ กทม.

นพ.ปรีดา เต๋ออารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ๕ แห่ง จัดเวที KICK OFF ธรรมเนียมสุขภาพระดับเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ธรรมเนียมสุขภาพหรือกติกาชุมชนเป็นเครื่องมือภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 255๐ ที่นำไปใช้แก้ไขปัญหาและคลี่คลายความขัดแย้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดกรอบกติกาหรือสัญญาใจที่นำไปสู่แนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่น บางพื้นที่ทีุ่ดเรื่องทานแร่แดงลอย ก็อาจมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้พื้นที่สาธารณะ หากมีการละเมิดข้อตกลง ก็อาจมีบทลงโทษทางสังคมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน ความร่วมมือครั้งนี้ จะเริ่มนำร่องใน 1๘ เขต ประกอบด้วย ดินแดง วังทองหลาง บางคอแหลม สายไหม ดอนเมือง ลาดพร้าว มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก คลองสาน ยางบอน ทุ่งครุ และทวีวัฒนา.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**จับมือออกซฟอร์ด
ผลิตวัคซีน**

**คนไทยโชคดี
ใช้อันดับต้นๆ**

ไทยโชคดีได้รับวัคซีนอันดับต้น ๆ
ของโลก หลังลงนามกับออกซฟอร์ด
ใช้ไทยเป็นฐานผลิต ♦ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

วัคซีน □ **ต่อจากหน้า 1**

เชื่อมั่นศักยภาพสาธารณสุขไทย “สบค.” เผย ติดเชื้อใหม่ 7 มาจากสวีเดน-อังกฤษ-เบลเยียม-เมียนมา “อนุทิน” ตรวจสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย ว่า วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 7 ราย 1.เป็นหญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางมาจากสวีเดน เข้าพักในสถานกักตัวที่กรุงเทพฯ 2.เป็นหญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพนักธุรกิจ มาจากอังกฤษ เข้าพักในสถานกักกัน จ.สมุทรปราการ 3.เป็นชายชาวเบลเยียมอายุ 54 ปี อาชีพช่างเทคนิค เข้าพักสถานกักกันใน จ.สมุทรปราการ 4.เป็นชายชาวเมียนมา อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ส่งตัวกลับไปรักษาที่เมียนมาแล้ว 5.เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย รายที่ 4 เป็นชาวเมียนมาแม่ลูก อายุ 23 ปี 10 ปี และวัย 1 ขวบ รักษาตัวใน รพ.แม่สอด จ.ตาก ขณะนี้ยอดผู้ป่วยรวม 3,686 ราย รักษาหาย 3,481 คน ยังอยู่ใน รพ. 146 คน และเสียชีวิต 59 ศพ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง การผลิตและจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยวัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด จะใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ซึ่งการผลิตวัคซีนนั้นมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเริ่มทดลอง

กับคนแล้ว ไทยและออกซฟอร์ดจะใช้โรงงานของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นแหล่งผลิตวัคซีน การลงนามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยการประสานงานของเอสซีจี ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมายาวนาน

รองโฆษกฯ ระบุอีกว่า มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดยังได้ให้สิทธิประเทศไทย ในการจัดจำหน่ายวัคซีนให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพด้านการสาธารณสุข มีความสามารถที่จะใช้เป็นฐานการผลิตวัคซีน ซึ่งมีความสำคัญต่อประชากรโลกจะทำให้คนไทย ได้รับวัคซีนเป็นประเทศแรก ๆ ของโลก นอกจากนี้ยังจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย แสดงถึงความคืบหน้าไปอีกขั้นในการจัดหาวัคซีนวิจัยมาใช้

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

ในประเทศ ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตามรัฐบาลเตรียมจัดหาวัคซีนหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการจองล่วงหน้าจากต่างประเทศ และสนับสนุนการผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ได้วัคซีนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นว่าวัคซีนมีความสำคัญในการควบคุมโรค ซึ่งยังคงแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก

วันเดียวกัน นายอนุทิน รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 หลังชาวเมียนมาติดไวรัสโควิด โดยมีรถขนส่งสินค้าทยอยเดินทางเข้า-ออกจำนวนมาก เนื่องจากทางจังหวัดตากมีคำสั่งปิดด่านและจุดผ่านแดนถาวรชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 15.00 น. วันที่ 18-25 ต.ค. นี้.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**สั่งปิดด่าน 'ไทย-เมียนมา'
สกัดโควิดลาม
ผู้ว่าฯตากเซ็นมีผลถึง 25 ต.ค.
'อนุทิน' ยกพลลุยแม่สอด
ขึ้นนอตแผนรับมือไวรัส
ป่วยใหม่ 7 คนมาจากตปท.**

ไทยพบป่วยเพิ่ม 7 ราย เป็นชาวเมียนมาในแม่สอด 3 คน ผู้ว่าฯตากเซ็นคำสั่งปิดด่านชายแดนติดเมียนมายาวตลอดแนวจนถึง 25 ตุลาคม ป้องกันโควิด-19 ลามเข้า ตปท. ด้าน "อนุทิน" บินด่วนตรวจแผนป้องกันสกัดไวรัสใน อ.แม่สอด หลังผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ยันสธ. เตรียมพร้อมแผน ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

คุมสถานการณ์ สั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มคัดกรองตรวจหาเชื้อเชิงรุก หลังพบผู้ติดเชื้อเมียนมา ขณะที่รองโฆษกรัฐบาลระบุ คนไทยโชคดี อาจได้ใช้วัคซีนป้องกันโรคอันคับตันๆ ของโลก หลังออกซฟอร์ดลงนามใช้ไทยเป็นฐานผลิตวัคซีน แสดงถึงศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทยเข้มแข็งจนได้รับการยอมรับ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยรายวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ 7 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,686 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,450 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด(Quarantine) 739 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,481 ราย ยังรักษาอยู่

ในโรงพยาบาล (รพ.) 146 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,686 ราย รักษาในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรีจำนวน 2,017 ราย ภาคเหนือ 107 ราย ภาคกลาง 706 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

ป่วยจากสวีเดน-อังกฤษ-เบลเยียม

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 7 รายนั้น เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย และเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) ได้แก่ สวีเดน 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย และเบลเยียม 1 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและส่งกลับไปรักษาที่เมียนมา 1 ราย และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ยืนยันรายก่อนหน้านี้ในประเทศไทย 3 ราย เป็นชาวเมียนมา ในอ.แม่สอด จ.ตาก

สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยใหม่ 7 ราย แบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 3 ราย ได้แก่ สวีเดน 1 ราย หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพแม่บ้าน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันของหน่วยงาน (Organization Quarantine) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม วันที่ 4 ของการกักตัว ตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่รพ.วชิระ สหราชอาณาจักร 1 ราย หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพนักธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เดินทางถึงไทยเที่ยวบินเดียวกันมีผู้ติดเชื้อ 4 ราย เข้าพักในสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เบลเยียม 1 ราย เพศชาย สัญชาติเบลเยียม อายุ 54 ปี อาชีพช่างเทคนิค เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารับรักษาตัวใน รพ.เอกชน

เผยรายที่ป่วยเป็นชาวเมียนมา
อีก 3 ราย เป็นผู้เดินทางมาจาก

ต่างประเทศและส่งกลับไปรักษาที่เมียนมา 1 ราย เพศชาย สัญชาติเมียนมา อาชีพพนักงานขับรถ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เดินทางถึงไทยผ่านด่านบก ผลตรวจพบเชื้อวันเดียวกัน โดยไม่มีอาการ และส่งตัวไปในสถานกักกัน สำหรับผู้ติดเชื้อในเมียนมา ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ยืนยันรายก่อนหน้านี้ในประเทศไทย 3 ราย เป็นชาวเมียนมา เพศชาย อายุ 1 ปี เพศหญิง อายุ 10 และ 23 ปี อยู่ในอ.แม่สอด จ.ตาก สัมผัสกับผู้ที่ยืนยันรายก่อนหน้านี้เป็นชาวเมียนมา และไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาใน รพ.แม่สอด

หมอหญิงแม่สอดคุมโควิด

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 หลังพบชาวเมียนมาติดเชื้อในพื้นที่แล้ว 5 คน จากกรณีคนขับรถส่งของชาวเมียนมาเข้ามาในอ.แม่สอด โดยนายอนุทินกล่าวว่า การลงพื้นที่ชายแดนอ.แม่สอด เพื่อตรวจความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการรับทราบนับว่ามีแผนรองรับอย่างดี และมีรถตรวจเชื้อพระราชทาน 5 คัน สนับสนุนการทำงาน ยืนยันว่าทั้ง 5 คนที่ตรวจพบเชื้อ มีแผนรองรับ ทั้งควบคุมรักษาโรค ป้องกันการระบาด หากเป็นการเข้าเมืองมาตามช่องทางปกติ ไม่มีทางเล็ดลอดกระบวนการคัดกรองโรคแน่นอน ปัญหาจึงอยู่ในกลุ่มลักลอบเข้าเมือง ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายช่วยสอดส่องดูแล หากพบบุคคลน่าสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่

ย้ำรายติดเชื้อโอกาสแพร่น้อย

นายอนุทินกล่าวอีกว่า สำหรับโอกาสระบาดจากกรณีผู้ติดเชื้อ 5 รายล่าสุดนั้น ตามหลักการแล้วมีน้อย เพราะเป็นผู้ป่วยไม่แสดงอาการ ทางวิชาการผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ จะมีโอกาสแพร่เชื่อน้อยกว่า แต่สร.ไม่ประมาทเพราะไม่ไล่ติดตามโรค กักตัวผู้ที่เสี่ยงสูงแล้ว พร้อมขยายผลสอบสวนโรคต่อไป ประมาท

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ไม่ได้ ภารกิจจากนี้คือ รักษาผู้ป่วยจนหาย พร้อมดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าตากสั่งปิดด่านถึง 25 ตค.
ความคืบหน้าการสกัดกั้นไวรัสโควิด - 19 ในพื้นที่จ.ตาก หลังพบชายเมียนมา 3 รายป่วยโควิด-19 เข้ามาใน อ.แม่สอด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ลงนามคำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง การระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรและช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากชั่วคราว โดยระบุว่า ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 684/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดตากที่ 686/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 จังหวัดตากระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ยกเว้นนำเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1661/2563 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2500/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ผ่อนผันให้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าข้ามแดน จำนวน 33 ช่องทาง นั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา-19 ในเมียนมาขยายวงกว้างต่อเนื่อง มีรายงานข้อมูลการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในกลุ่มพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถที่เข้ามาขนส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทย ที่จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และย่านชุมชนซึ่งตรวจพบพนักงานขับรถติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย และพบบุคคลที่อาศัยย่านมาดิเนะ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 ราย เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19

ในอ.แม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียง จ.ตาก จึงสั่งระงับการนำเข้าส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อขนส่งสินค้าและสินค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน 33 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม เวลา 15.00 น. ถึงวันที่ 25 ตุลาคม เวลา 08.30 น.” คำสั่งผู้ว่าตากระบุ

จับ 12 คนไทยหนีโควิดกลับปท.
ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหลังการระบาดโควิด-19 ทั้งในประเทศเมียนมาและในประเทศไทย ทำให้รัฐบาลสั่งคุมเข้มด่านชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และชุดอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแนวชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สนธิกำลังออกตั้งจุดตรวจบนถนนสายยุทธศาสตร์เสียบแนวชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดริมฝั่งแม่น้ำเมย พร้อมทั้งแบ่งกำลังลาดตระเวนทุกท่าข้ามธรรมชาติ เพื่อคัดค้านป้องกันสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนคนข้ามชายแดนเข้ามาในหัวเมืองชั้นในอำเภอแม่สอด ด้วยความเข้มข้น ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบรอยเท้าคนจำนวนมาก และรอดลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปในป่าที่เขตด.แม่เป็ อ.แม่สอด เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามจนพบกลุ่มคนไม่ทราบสัญชาติ ซ่อนตัวอยู่ในป่า จึงเข้าจับกุมเบื้องต้นพบทั้งหมดเป็นคนไทย เป็นหญิง 11 คน และชาย 1 คน รวม 12 คน เจ้าหน้าที่จึงส่งทั้งหมดตรวจหาเชื้อโควิดก่อนคุมตัวไปสอบสวน ซึ่งทั้งหมดให้การว่า ไปทำงานในจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา หลังมีการระบาดจึงเรือหางยาวฝั่งเมียนมาลักลอบข้ามแนวชายแดนเพื่อหวังเข้าไปในตัวอำเภอแม่สอดแต่มาถูกจับกุมเสียก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงสั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มขั้นสูงสุดป้องกันพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะท่าข้ามธรรมชาติและเส้นทางภูเขาตลอดแนวชายแดนจังหวัดตาก ความยาวมากกว่า 542 กิโลเมตร โดยจัดกำลังเดินเท้าลาดตระเวนเข้มข้นทุกมิติ ตลอด 24 ชั่วโมง

ออกชฟอर्टใช้ไทยฐานผลิตวัคซีน
ด้านน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนไทย พยายามผลักดันให้ประชาชนเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) การผลิตและจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ซึ่งวัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ซึ่งการผลิตวัคซีนนั้น มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดพัฒนาต่อเนื่องก้าวหน้าอย่างมาก เริ่มทดลองกับมนุษย์แล้ว

เพิ่มโอกาสให้คนไทยได้ฉีดปท.แรก ๆ
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ไทยและออกซฟอร์ดจะใช้โรงงานของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นแหล่งผลิตวัคซีนและในหนังสือแสดงเจตจำนงดังกล่าว มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดยังให้สิทธิประเทศไทยจำหน่ายวัคซีนให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพด้านสาธารณสุข มีความสามารถใช้เป็นฐานผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และจะทำให้คนไทยได้รับวัคซีนเป็นประเทศแรกๆ ของโลก นอกจากนี้ ยังจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย แสดงถึงความลับหน้าอีกขั้นในการจัดหาวัคซีนวิจัยมาใช้ในประเทศ เพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเรื่องสาธารณสุขและการรับมือกับโควิด รัฐบาลเตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณ ซึ่งนอกจากการจัดสรรเงินตามเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่จัดสรรไว้ให้ด้านสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาวัคซีนวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ยังจัดสรรงบกลางฯปี 2564 อีกประมาณ 4 หมื่นล้านบาท รับมือระบาดโควิดด้วย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

<h2>2รมต.ติดไวรัส ประเทศออสเตรีย-เบลเยียม 'เมียนมา'ดับเช่นกันกว่า800ศพ</h2>	<p>เมียนมา ยังวิกฤติ พบติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 กว่า 1,000 ราย ตายแล้วกว่า 800 ส่วน 2 รมต. ต่างประเทศ ออสเตรีย-เบลเยียม ติดเชื้อภายหลังร่วมประชุม รมต. ต่างประเทศคือ ที่ลักเซมเบิร์ก ด้านปารีส และเมืองใหญ่ 8 แห่ง ▶▶▶ ต่อ : 2 รมต. -หน้า 11</p>
---	--

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

2 รมต.

ในฝรั่งเศส เข้าสู่มาตรการเคอร์ฟิวอีก 1 เดือน หลังจากพบผู้ป่วยเพิ่มสูงกว่า 3 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองชางกุง ประเทศเมียนมา ว่ากระทรวงสาธารณสุขของเมียนมารายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบวันที่ผ่านมา โดยยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่ 1,387 คน เพิ่มสถิติสะสมของผู้ติดเชื้อเป็นอย่างน้อย 34,875 คน ขณะที่สถิติรักษาหายสะสมอยู่ที่อย่างน้อย 16,370 คน ขณะที่ในรอบวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิตอีก 39 คน เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเป็นอย่างน้อย 838 คน

ทั้งนี้ ประเทศเมียนมารายงานสถิติผู้เสียชีวิตสะสมจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งเพิ่งผ่านหลัก 700 คน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้สถิติผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นมากกว่า 600 คน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม อนึ่ง สำหรับเมียนมา มีการยืนยันผู้ป่วยคนแรกจากไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา และมีผู้เสียชีวิตคนแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม แต่สถานการณ์ยังทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่มีการพบผู้ติดเชื้อที่รัฐยะไข่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา

ส่วนที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียม ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่านายอเล็กซานเดอร์ ซาลเลนแบร์ก รมว.การต่างประเทศคิดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้นยังไม่แสดงอาการป่วย แต่เข้าสู่การรักษาตามกระบวนการแล้ว ทั้งนี้ ผลการสอบสวนโรคของซาลเลนแบร์กยังไม่เป็นที่ชัดเจน แต่รัฐบาลเบลเยียมตั้งสมมุติฐานว่าอาจเชื่อมโยงไปถึงการที่เจ้าตัวได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก แม้ว่าหลังจากนั้นซาลเลนแบร์กได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการตรวจคัดกรองทั้งหมด รวมถึงนายกรัฐมนตรีเชมาสเดียนคัวร์ซ์ ซึ่งผลตรวจคัดกรองของทุกคนเป็นลบ

วันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียมรายงานว่านางโซฟี วิลมส์ รมว.การต่างประเทศ มีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกมาเป็นบวก โดยนางโซฟี และ รมว.การต่างประเทศออสเตรีย ต่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) ด้วยกัน ซึ่งทางอียูและรัฐบาลลักเซมเบิร์กยังไม่มียุติกรรมในการชี้แจงกรณีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ขณะที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศส ได้ออกรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยยืนยันผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 867,197 คน เพิ่มขึ้น 32,427 คน นับเป็นสถิติรายวันสูงสุดตั้งแต่พบผู้ป่วยคนแรก เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา และเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 30,000 คน ส่วนสถิติสะสมของผู้ที่หายป่วยมีจำนวนอย่างน้อย 104,696 คน ยังเป็นสถิติคงที่ และเสียชีวิตสะสมเป็นจำนวนอย่างน้อย 33,392 คน เพิ่มขึ้น 70 คน

ด้านประชาชนในกรุงปารีสและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งในเมืองใหญ่อีก 8 แห่งของประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ เมืองมาร์แซย์ เมืองตูลูซ เมืองเกรโนเบิล เมืองมงต์เปลลิเยร์ เมืองรูอ็อง เมืองลียง เมืองแซ็งเตเตียน และเมืองลิลล์ เข้าสู่การประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 21.00 น.ถึง 06.00 น.ตามเวลาที่ท้องถิ่น (02.00 น.ถึง 11.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย) เป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ แต่มีแนวโน้มสูงที่สภาวะต่อระยะเวลาการประกาศเคอร์ฟิว ไปอีก 2 สัปดาห์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 1 ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ การประกาศเคอร์ฟิว ก็เพื่อลดวงจรการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยบุคคลที่ฝ่าฝืนจะต้องชำระค่าปรับครั้งละ 135 ยูโร หรือประมาณ 4,933.72 บาท สำหรับความผิดครั้งแรก แต่หากพบเป็นการกระทำผิดซ้ำอาจต้องชำระค่าปรับสูงถึง 3,750 ยูโร หรือ

ประมาณ 137,047 บาท

ในวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว รวม 40,006,965 คน เสียชีวิตรวม 1,115,206 คน รักษาหายแล้วรวม 29,923,076 คน สำหรับ 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 8,343,140 คน เสียชีวิต 224,283 คน อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 7,494,551 คน เสียชีวิต 114,064 คน บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 5,224,362 คน เสียชีวิต 153,690 คน รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 1,399,334 คน เสียชีวิต 24,187 ราย และสเปน มีผู้ติดเชื้อ 982,723 คน เสียชีวิต 33,775 คน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้า 1

ปิดด่าน-ท่าขนส่ง 'ไทย-พม่า'
ติดโควิดอีก 7-ทั่วโลก 40 ล้าน
ไทยติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 7 ราย 'อนุทิน' ลงพื้นที่
แม่สอด ลั่น สธ.พร้อมรับมือ (อ่านต่อหน้า 10)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่บริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก แห่งที่ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะผู้บริหาร สธ.ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังพบชาวเมียนมาติดเชื้อในพื้นที่แล้ว 5 ราย

นายอนุทินกล่าวว่า การลงพื้นที่บริเวณชายแดน อ.แม่สอด ในวันนี้เพื่อมาดูความพร้อมในการรับมือการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจากการรับทราบ นับว่ามีแผนการรองรับอย่างดี และมีรถตรวจเชื้อพระราชทานถึง 5 คัน คอยสนับสนุนการทำงาน ยืนยันว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 5 ราย สธ.มีแผนรองรับ ทั้งการควบคุม และรักษาโรค การป้องกันการระบาด หากเป็นการเข้าเมืองมาตาม ช่องทาง

ปกติ ไม่มีทางเล็ดลอดกระบวนการคัดกรองโรคแน่นอน ปัญหาจึงอยู่ในกลุ่มที่ลักลอบเข้าเมือง ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบบุคคลน่าสงสัย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

“สำหรับโอกาสในการระบาดจากทั้ง 5 รายล่าสุด ตามหลักการแล้วมีน้อย เพราะเป็นผู้ป่วยไม่แสดงอาการ ทุกรายไม่มีอาการรุนแรง ติดเชื้อเฉยๆ โอกาสแพร่เชื้อมีน้อยมาก ขณะนี้ได้นำผู้เข้าชายสัมพันธ์ผู้ป่วย 14 รายอยู่ในความดูแลของแพทย์ และขยายผลการสอบสวนว่าไปไหนมาบ้าง อยู่กับใครที่ไหน ซึ่งได้ทราบและชัดเจนไว้แล้ว เป็นไปตามหน่วยกรมควบคุมโรคได้กำหนด อย่าได้กังวลกัน แต่ สธ.ไม่ได้ประมาท เพราะไปไล่ติดตามโรค และกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงแล้ว พร้อมขยายผลสอบสวนโรคต่อไป ประมาทไม่ได้ ภารกิจจากนี้ คือการรักษาผู้ป่วยจนหาย พร้อมกับดำเนินมาตรการต่างๆ ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเช่นกัน” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวอีกว่า ขอยืนยันว่า สธ.มี

ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับประชาชนขอให้ช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างตามความจำเป็น ขอชื่นชมผู้ปฏิบัติหน้าที่และเป็นกำลังใจในการทำงาน สธ.จะดูแลสนับสนุนอย่างสุดความสามารถ

นายพงศธร ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา มีคำสั่งปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด และท่าขนสง ลินค้าทั้งหมด ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 15.00 น. ถึงวันที่ 25 ตุลาคม เวลา 18.30 น. ซึ่งก่อนหน้านี้อัตโนมัติบรรทุกทุกสินค้าทั้งไทย-เมียนมา ต่างเร่งนำสินค้าไปแลกเปลี่ยนที่ด่านพรมแดน ขณะที่รถบรรทุกขนาดใหญ่ของไทย เร่งเข้าไปส่งสินค้าที่ฝั่งเมียนมาบริเวณด่านพรมแดนที่ทางการเมียวดี ประเทศเมียนมาจัดไว้ จากสภาพดังกล่าวรถสินค้าบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากได้เดินทางไปบริเวณด่านพรมแดนเพื่อรอพิธีการด้านศุลกากรแม่สอด และเข้าไปฝั่งเมียนมา ขณะที่ประกาศของจังหวัดตาก ทำให้หน้าด่านแออัดไปด้วยรถจำนวนมาก และวันเดียนี้ รถที่ข้ามไปส่งสินค้าฝั่งเมียนมาต้องรีบกลับมามากในเวลา 18.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และผู้ใหญ่บ้าน ลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา บ้านวังตะเคียน หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด พบชาวไทย 12 คน แยกเป็นหญิง 11 คน ชาย 1 คน ที่ทำงานอยู่ฝั่งเมียนมาเนื่องจากกลัวโควิด-19 จึงว่าจ้างเรือหางยาวข้ามมาเขตไทย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมส่งให้ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินคดีตามกฎหมาย

เวลา 11.00 น. วันเดียวกัน เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย แบ่งเป็น 1. ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย ได้แก่ สวีเดน 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันของหน่วยงาน (Organization-Quarantine) สหราชอาณาจักร 1 ราย สถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) และเบลเยียม 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) 2. ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและส่งกลับไปรักษาที่เมียนมา 1 ราย เพศชาย สัญชาติเมียนมา อาชีพพนักงานขับรถ เดินทางถึงไทยผ่านด่านบก ผลตรวจพบเชื้อในวันเดียวกัน โดยไม่มีอาการ และส่งตัวไปในสถานกักกันสำหรับผู้ติดเชื้อในเมียนมา 3. ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าในประเทศไทย 3 ราย เป็นชาวเมียนมา อยู่ใน อ.แม่สอด จ.ตาก สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าที่เป็นชาวเมียนมา รับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 372,120 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 39,945,224 ราย อากาศรุนแรง 71,955 ราย รักษาหายแล้ว 29,884,463 ราย เสียชีวิต 1,114,578 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกา 8,342,665 ราย เป็นรายใหม่ 54,232 ราย 2. อินเดีย 7,492,727 ราย เป็นรายใหม่ 62,092 ราย 3. บราซิล 5,224,362 ราย เป็นรายใหม่ 22,792 ราย 4. รัสเซีย 1,384,235 ราย เป็นรายใหม่ 14,922 ราย 5. สเปน 982,723 ราย ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ประเทศไทยอยู่อันดับ 144 ของโลก ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1,387 ราย ยอดสะสมรวม 34,875 ราย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นทำสถิติใหม่ทะลุ 40 ล้านคนแล้วในวันที่ 18 ตุลาคม เป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ 1 ล้านคนในเวลาเพียง 2 วัน หลังจากหลายประเทศกำลังเผชิญกับการ

แพร่ระบาดระลอก 2 ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 4 แสนคนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยผู้ติดเชื้อสะสมล่าสุดอยู่ที่ 40,000,081 คน โดยสหรัฐยังคงมีผู้ติดเชื้อสูงสุดที่ 8,343,140 อินเดีย 7,494,551 บราซิล 5,224,362 และรัสเซีย 1,399,334 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 1,115,154 คน มี 3 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตหลักแสน สหรัฐยังรั้งอันดับหนึ่งที่ 224,283 บราซิล 153,690 และอินเดีย 114,064 ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วอยู่ที่ 29,919,338 คน

นายกรัฐมนตรีอิรมา มาโตวิก ของสโลวาเกีย ประกาศว่าจะตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับพลเมืองทุกคนในประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยการตรวจหาเชื่อดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่า หากสโลวาเกียทำให้นี้เกิดขึ้น ก็จะเป็นตัวอย่างให้ทั่วโลกได้ โดยจะเริ่มต้นจากตรวจหาเชื้อในโครงการตัวอย่างบางพื้นที่ตั้งแต่สัปดาห์หน้า ส่วนการตรวจสอบจริงจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ สโลวาเกียมีประชากร 5.4 ล้านคน แต่ไม่มีความชัดเจนว่าการตรวจหาเชื้อจะทำโดยสมัครใจหรือเป็นการตรวจภาคบังคับ รัฐบาลสโลวาเกียประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อต้นเดือนตุลาคม เพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิต โดยจะมีการบังคับใช้มาตรการคุมเข้มเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มคนที่ไม่พอใจและออกมาชุมนุมประท้วงนโยบายรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล จนเกิดเหตุปะทะกับตำรวจปราบจลาจล ซึ่งใช้ปืนใหญ่ฉีดน้ำและแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุม

ชาวฝรั่งเศสเกือบ 20 ล้านคนต้องเผชิญกับมาตรการเคอร์ฟิวที่มีผลบังคับใช้ในกรุงปารีสและอีก 8 เมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่

17 ตุลาคมที่ผ่านมา เริ่มขึ้นในเวลา 21.00 น. ของจนถึง 06.00 น. ของวันถัดไป โดยจะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องกันไปอีกหลายสัปดาห์ การประกาศเคอร์ฟิวครั้งนี้ส่งกระทบกับประชาชนเกือบ 1 ใน 3 ของฝรั่งเศส ทำให้ผู้ที่ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านเรือนจะต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน ไปพบแพทย์ ไปเยี่ยมญาติ หรือพาลูกชไปเดิน โดยผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเสี่ยงที่จะถูกปรับเป็นเงิน 135 ยูโร หรือราว 5,000 บาท ขณะที่ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจะอาจถูกปรับสูงสุด 3,750 ยูโร หรือราว 138,600 บาท ขณะที่ทางการฝรั่งเศสได้ระดมกำลังตำรวจและสารวัตรทหารกว่า 12,000 คน สนธิกำลังร่วมกับตำรวจในพื้นที่เพื่อบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสออกมากปกป้องการใช้มาตรการเคอร์ฟิวว่าเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่ง

ชาวอังกฤษราว 28 ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในอังกฤษ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการคุมเข้มรอบใหม่ที่รัฐบาลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้ระบบเตือนภัย 3 ชั้นของรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี โดยบังคับใช้ในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อใหม่สูง ซึ่งผู้บารจะต้องปิดทำการในเวลา 22.00 น. และห้ามการรวมตัวกันของคนจากต่างครอบครัว ขณะที่การรวมตัวกันของกลุ่มคนจะทำได้ไม่เกิน 6 คนเท่านั้น มาตรการคุมเข้มใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปอย่างน้อย 1 เดือน ขณะที่ได้มีการประกาศขยายวันหยุดของโรงเรียนออกไปอีก 2 สัปดาห์ด้วย ขณะนี้จอห์นสันยังไม่เห็นด้วยกับประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ เพื่อลดผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสมาชิกพรรคแรงงานก็ตาม